

Tăng cường kiểm tra bảo đảm chất lượng nước sạch

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, các sở, ngành chức năng, địa phương trong tỉnh đang tích cực thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh.

Sự cố ô nhiễm nguồn nước tại nhà máy nước sinh hoạt cho người dân Hà Nội vừa qua đã gây không ít lo lắng cho người dân Thủ đô nói riêng, người dân cả nước nói chung về chất lượng nước sạch. Trước tình hình trên, để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh cũng như phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tương tự, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4464/UBND-NC, ngày 22/10/2019 về việc bảo đảm an ninh, an toàn, phòng, chống ô nhiễm nguồn nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát máy móc, thiết bị, công nghệ, quy trình vận hành cung cấp nước sạch; có kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ an toàn nguồn nước, triển khai phương án xử lý khi phát hiện tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Đặc biệt, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát chất



Kiểm tra chất lượng nước tại nhà máy nước sạch Thành Thụy (Thái Thụy).

lượng nguồn nước đầu vào, trong các nhà máy nước để xét nghiệm, công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nắm được. Ông Lê Xuân Quảng, Trưởng khoa Sức khỏe và Môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Thực hiện Công văn số 4464 của UBND tỉnh, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng

nguồn nước sạch trên địa bàn tỉnh. Từ đầu tháng 11 đến nay, Trung tâm đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước tại một số nhà máy có nguồn nước đầu vào ở các nhánh sông trên địa bàn tỉnh như Trà Lý, Diêm Hộ, sông Hóa và một số sông nội đồng khác... để xét nghiệm nhằm đánh giá chất lượng nước tại các nhà máy cũng như nguồn nước đầu vào tại các sông hiện

nay. Sau đợt kiểm tra này, Trung tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sạch tại tất cả các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh. Trước đó, hàng năm, ngành chức năng tỉnh đều tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước từ các công trình cấp nước sạch sinh hoạt để xét nghiệm theo quy chuẩn của Bộ Y tế. Theo báo cáo của

- Toàn tỉnh hiện có 74 công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung đang hoạt động với tổng công suất thiết kế 368.950m³/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn.
- Trong đó, có 33 doanh nghiệp quản lý, khai thác 68 công trình, tổng công suất 364.900m³/ngày đêm, cấp nước cho 270 xã, thị trấn; 6 đơn vị cấp xã quản lý, khai thác 6 công trình, tổng công suất 4.050m³/ngày đêm, cấp nước tại chỗ cho 6 xã.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018, ngành chức năng tỉnh đã thực hiện kiểm tra chất lượng nước tại 70 cơ sở cấp nước, lấy 210 mẫu nước để xét nghiệm. Kết quả, các mẫu nước cơ bản đạt yêu cầu theo quy chuẩn của Bộ Y tế quy định về chất lượng nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên, vẫn còn một vài cơ sở có mẫu nước chưa đạt yêu cầu, chủ yếu là vì phạm về hàm lượng Clo dư và chỉ tiêu này, các doanh nghiệp cấp nước hoàn toàn có thể khắc phục ngay được. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác nội kiểm nhằm bảo đảm chất lượng nước sạch cung cấp cho người dân. Theo ông Hoàng Quốc Lập, Chủ tịch Hội Nước sạch tỉnh: Hiện nay, các doanh nghiệp đầu tư công trình nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh đã xây dựng phòng thí nghiệm với đủ các thiết bị để thực hiện công tác nội kiểm theo văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Trong đó, hàng ngày đều lấy mẫu nước đầu vào và đầu ra kiểm tra, xét

nhằm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu an toàn chất lượng. Định kỳ hàng quý phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu nước xét nghiệm chất lượng nước sạch. Cũng theo ông Lập, mặc dù các doanh nghiệp nước sạch đã kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, cấp nước nhưng để phòng ngừa trước những sự cố về môi trường có thể xảy ra, Hội Nước sạch tỉnh đã thông báo tới các doanh nghiệp chủ động phương án xử lý để ứng phó kịp thời đối với từng sự cố ô nhiễm nhằm duy trì hoạt động cấp nước sạch liên tục, an toàn cho người dân. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng trong việc kiểm tra, lấy mẫu nước để đánh giá chất lượng. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng nguồn nước sạch sinh hoạt tại các nhà máy trên địa bàn tỉnh, Hội Nước sạch tỉnh cũng đề nghị các cấp, ngành chức năng tỉnh tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát nguồn nước đầu vào tại các sông qua đó kịp thời phát hiện tình trạng người dân, doanh nghiệp xả chất thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm nguồn nước tại các sông trên địa bàn tỉnh.

TRẦN TUẤN

Dùng thông quan hàng nhập khẩu có hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia



Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa trước khi thông quan.

(vtv.vn) Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các lô hàng nhập khẩu nhằm phát hiện sản phẩm có hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua trên các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh, thị trường Việt Nam xuất hiện một số chủng loại xe ô tô nhập khẩu có gắn thiết bị định vị vệ tinh (GPS) cài đặt phần mềm ứng dụng dẫn đường (Navigator) sử dụng các hình ảnh không đúng về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Để kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi nhập khẩu thiết bị có chứa nội dung, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xuyên tạc lịch sử, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc trong quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa phải đặc biệt lưu ý tới các vi phạm nêu trên. Nếu phát hiện sản phẩm có nội dung, hình ảnh vi phạm thì tạm dừng thông quan, niêm phong hải quan, lập biên bản chứng nhận và báo cáo Tổng cục Hải quan. Đối với mặt hàng ô tô, điện thoại di động nhập khẩu từ Trung Quốc, lực lượng chức năng phải chọn xác suất để kiểm tra nội dung hiển thị trên các màn hình.

Các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Trong ngày 18/11, các ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất cả huy động và cho vay. Với thông tin này, cuộc đua lãi suất huy động sẽ chấm dứt. Đồng thời, lãi suất cho vay cũng sẽ được hàng loạt các ngân hàng thương mại công bố giảm. Cụ thể, các ngân hàng thương mại cổ phần đã đạt được đồng thuận đồng loạt giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm tất cả các kỳ hạn đang có mức huy động từ 8%/năm trở lên; và các kỳ hạn khác có lãi suất hiện đang huy động thấp hơn 8%/năm, các ngân hàng cũng giảm tương ứng. Thời gian áp dụng chậm nhất từ ngày 18/11/2019. Cùng với việc giảm lãi suất huy động thì các ngân hàng thương mại cũng sẽ thực hiện giảm lãi suất cho vay, với mức giảm khoảng 0,5%/năm. Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành các quyết định giảm trần lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 6 tháng và trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên bằng VND, hiệu lực từ ngày 19/11/2019. Hiện, trần lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên là 6% và sau đợt giảm lãi suất này, lãi suất chỉ còn khoảng 5 - 5,5%. Một mức lãi suất cho vay được coi là thấp và hấp dẫn nhất từ trước tới nay.

MẠNH THẮNG

NAM HỒNG

Đề vụ đông thắng lợi



Nông dân xã Nam Hồng chăm sóc cây vụ đông.

Vụ đông năm nay, xã Nam Hồng (Tiền Hải) phấn đấu gieo trồng 275ha cây màu. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện, địa phương

còn có nhiều giải pháp thúc đẩy gieo trồng cây vụ đông đạt kế hoạch đề ra. Ngay từ sáng sớm, tại cánh đồng thôn Phương Viên, bà con nông dân đã

ra đồng tập trung chăm sóc cây vụ đông. Khắp cánh đồng đều phủ kín bởi màu xanh của khoai tây, bí, rau màu... Ông Trương Văn Chính cho biết: Vụ

đông năm nay gia đình tôi gieo trồng 2 sào khoai tây, ngô, rau màu. Ngay từ đầu vụ chúng tôi đã được tập huấn kỹ thuật, cách chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh, từ đó có thêm kiến thức chăm sóc một số diện tích rau màu, phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. Còn ông Phạm Văn Bảo cho biết: Trong sản xuất vụ đông tôi đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo chỉ đạo của HTX, 6 sào gieo trồng khoai tây, khoai lang, bí. Chỉ trong 3 tháng, giá trị thu sản xuất vụ đông đã cho thu nhập cao hơn cây lúa so với cùng diện tích. Mỗi năm nhờ nắm bắt được nhu cầu của thị trường, cây vụ đông đã đem lại cho gia đình thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/lúa/sào. Theo ông Phạm Văn Bộ, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Nam Hồng, ngay từ đầu vụ, HTX đã tham mưu UBND xã tuyên truyền nông dân đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất, lên luống trồng cây vụ đông. Đồng thời, khuyến khích các hộ nông dân có lợi thế về canh tác cây màu mở rộng diện tích

trồng cây vụ đông để thực hiện công tác nội kiểm theo văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Trong đó, hàng ngày đều lấy mẫu nước đầu vào và đầu ra kiểm tra, xét

tích trên đất hai lúa trồng các loại ngô, khoai tây. Đồng thời, HTX xây dựng phương án tưới, tiêu nước hợp lý cho diện tích cây vụ đông, nhất là bảo đảm nhu cầu nước cho cây màu trong giai đoạn sinh trưởng, tiêu thoát nước tối khi gặp mưa. Thường xuyên phối hợp với ngành chuyên môn tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến sâu bệnh, chuột hại trên cây trồng, đặc biệt là nhóm sâu ăn lá, đục quả để có biện pháp xử lý kịp thời bằng các thuốc đặc hiệu theo nguyên tắc "4 đúng", bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, huyện về giống ngô, HTX cũng phối hợp với UBND xã khôi phục đường điện với chiều dài 1km trên cánh đồng màu, tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Đối với hệ thống thủy lợi, bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư của Nhà nước các công trình thủy lợi nội đồng, HTX sửa chữa và nâng cấp đáp ứng tốt cho sản xuất, góp phần tăng năng suất cho cây trồng vụ đông.

Thu nhập cao từ nuôi rắn

Sau nhiều lần thay đổi con vật nuôi mà kinh tế gia đình vẫn không được cải thiện, ông Tô Văn Vân ở thôn Tào Xá, xã Đông Cường (Đông Hưng) đã "đánh liều" chọn rắn hổ mang, rắn hổ trâu để nuôi. Sau hơn 2 năm, ông đã có thu nhập cao từ việc bán rắn con và rắn thương phẩm.

Nhận thấy đầu ra cho con rắn thuận lợi nên ông Vân đã mày mò tìm hiểu và quyết định xây chuồng nuôi rắn hổ mang và rắn hổ trâu. Để có nguồn giống tốt, ông tìm đến tận gia đình nuôi rắn có tiếng ở Hải Phòng mua 600 con rắn hổ mang, rắn hổ trâu con về

nuôi. Ông xây dựng nhiều ô chuồng và chia thành 2 khu gồm: khu nuôi rắn sinh sản và khu nuôi rắn thương phẩm. Mỗi chuồng rộng từ 3 - 5m², sàn lót bằng đất khô, dùng chăn làm đệm cho rắn ngủ đông, tường xây bằng gạch, lúc nào cũng khóa cửa cẩn thận, bảo đảm an toàn bằng lưới sắt. Mỗi ô chuồng ông chỉ nuôi khoảng 50 con để có không gian cho rắn sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Khi được hỏi tại sao gia đình lại chọn rắn hổ mang, rắn hổ trâu để nuôi, ông Vân chia sẻ: Tôi đã dự định nuôi rắn cách đây hàng chục năm nhưng có một mình nên chưa dám nuôi, đến năm 2017 con

rắn. Anh Tô Văn Đạt, con trai ông Vân cho biết: Gia đình thường mua gà con thả loại của các gia trại, trang trại để làm thức ăn cho rắn vì lượng đạm của gà con cũng tương đương với cóc, chuột nhưng giá rẻ hơn, nguồn dồi dào hơn. Rắn 3 ngày mới phải cho ăn một lần. Chăm sóc hai loại rắn này dễ hơn các con vật khác không chỉ ở việc cho ăn mà bệnh tật cũng ít hơn bởi loài rắn này ngủ đông từ 5 tháng không cần ăn, nó thức và hoạt động chủ yếu vào mùa hè. Trong chuồng của ông Vân hiện nuôi 500 - 600 con rắn, chủ yếu là rắn thương phẩm, rắn giống. Thời gian gần đây, anh Đạt tự mày mò cho rắn phối giống, khi rắn đẻ lấy trứng ấp theo kỹ thuật hướng dẫn trên mạng. Sau

vài lần thất bại, anh Đạt đã nhân giống rắn thành công. Từ chỗ phải đi mua con giống, giờ gia đình ông Vân lại trở thành nhà cung cấp rắn giống cho thị trường các tỉnh lân cận, đem lại nguồn thu không nhỏ bởi một con rắn hổ mang mới nở có giá 80.000 đồng/con, một con rắn hổ trâu mới nở có giá 120.000 đồng. Không chỉ nuôi rắn, gia đình ông Vân còn chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi thả 1.000 con cá quả, 4.000 - 5.000 con ếch, 3.000 con ngan, vịt; trên bờ ông tận dụng đất trồng một số cây ăn quả như bưởi, cam, thanh long. Mỗi năm ông Vân thu hàng triệu đồng từ mô hình nuôi con đặc sản này, trong đó thu từ nuôi rắn là chủ yếu. Đến nay, hộ ông Tô

Vân Vân vẫn là gia đình duy nhất trên địa bàn xã Đông Cường nuôi rắn hổ mang, rắn hổ trâu. Đây là

hướng chăn nuôi mới, cho lãi cao. Song để bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân sống xung

quanh thì chuồng trại nuôi rắn phải được xây dựng cẩn thận, chắc chắn.

THU HIỀN



Mô hình nuôi rắn cho thu nhập cao của gia đình ông Vân.